

L'Adieu à Saigon

Bye Bye Saigon – Dr. Jacques T

Nhân dịp tưởng niệm 50 năm ngày Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa bị bọn cộng sản khát máu và gian ác xâm chiếm khi đàn bò tràn vào Thủ Đô Sài Gòn của miền Nam Việt Nam, chúng ta phải xem cuốn phim hiếm có này để hồi tưởng lại những nơi chốn thân yêu mà mình đã từng đặt chân qua, với biết bao là kỷ niệm không thể nào quên!

Xin mời Quý vị xem một cuốn phim rất đặc biệt vì chỉ có một mà không có hai sau đây, của một vị Bác Sĩ người Pháp tên là Jacques T. Tác giả khi đó là Bác Sĩ Nhi Khoa làm việc ở bệnh viện Grall tại Thủ Đô Sài Gòn của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, nơi ông đã thực tập từ năm 1969 đến năm 1971 và từ năm 1973 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày miền Nam Việt Nam bị đảng cộng sản Bắc Việt xâm chiếm.

Cuốn phim này được Bác Sĩ Jacques T. quay bằng phim 16mm cùng với những hình ảnh mà Ông đã chụp khi sinh sống và làm việc ở miền Nam Việt Nam của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa cho tới ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ông đã thực hiện đoạn phim này với lời giới thiệu và dẫn giải một cách chi tiết những diễn biến trong phim. Sài Gòn, Nha Trang, Đà Lạt, Tây Ninh... là những địa danh mà Bác Sĩ Jacques T. đã đi qua khi sinh sống và làm việc ở Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa.

Trong cuốn phim này, Quý vị sẽ bắt gặp lại những hình ảnh thân thương của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa mà lúc nào chúng ta cũng nhớ đến. Đó là những kỷ niệm êm đềm và hạnh phúc nhất trong cuộc đời mà những người dân tỵ nạn cộng sản chúng ta đã từng trải qua.

Kể từ khi đảng cộng sản Bắc Việt từ trong rừng rậm tiến vào Thủ Đô Sài Gòn để xâm chiếm Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì người dân miền Nam trở nên mất tự do và dân chủ. Mọi người dân của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa bị đảng cộng sản đày đọa và trả thù một cách hèn hạ khiến cho dân chúng trở nên khốn khổ, lầm than và nghèo đói dưới sự cai trị độc ác và tàn bạo của đảng cộng sản Bắc Việt.

Những người chồng, người cha, và người con bị đày đọa trong ngục tù cộng sản chỉ vì họ làm việc và chiến đấu để bảo vệ quê hương của mình khỏi sự xâm lăng của đảng cộng sản Bắc Việt. Nhà cửa, tiền bạc và tài sản của dân chúng thì bị đảng cộng sản gian manh cướp hết, gia đình thì bị chia lìa và ly tán ở khắp mọi nơi. Dân chúng đã phải trốn chạy bọn cộng sản khát máu và tàn ác một lần nữa để vượt biên tìm cái sống trong cái chết. Cuối cùng sau khi trải qua bao gian khổ và nhọc nhằn, họ đã đặt chân đến được những đất nước tự do và dân chủ trên khắp thế giới. Chỉ có ở những nơi đó, họ mới có cơ hội làm lại thành con người vì ở Việt Nam họ bị đối xử và hành hạ như những loài súc vật, bị ép buộc phải làm tôi mọi cho đảng cộng sản tham tàn và độc ác nhất thế gian!

San Jose, ngày 13 tháng 4 năm 2025

David Tran